

“พระดาบสสัญจร”

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน



กิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ยึดถือปฏิบัติในการให้บริการการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยตามชนบทในจังหวัดต่างๆ ทั่วทั้งประเทศมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้บริการการรักษาพยาบาลร่วมกับโครงการพระดาบสสัญจร ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในพระราชดำริของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ในชื่อ **“หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน”** ซึ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สนองตามพระราชดำริในการให้บริการรักษาพยาบาลเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

จากการที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในโครงการพระดาบสสัญจรของมูลนิธิพระดาบส และโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชน ก็พบหลากหลายปัญหาทางด้านสาธารณสุขในประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงอายุ



นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัชฌายานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาริบัติ ในฐานะผู้ดูแลจัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ จึงได้นำทีมแพทย์จากภาควิชาต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาริบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน โดยมีประชาชนเข้ารับการปรึกษาโรคและรักษาโรค เฉลี่ยราว 200-300 คนต่อพื้นที่ โดยตรวจพบโรคที่เข้ามาทำการรักษา ได้แก่ โรคทางอายุรกรรมต่างๆ โรคปวดข้อ-ปวดเมื่อยตามตัว โรคทางจักษุ โรคทางกุมารเวชศาสตร์ และโรคทางทันตกรรม เป็นต้น

นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัชฌายานนท์ กล่าวถึงความเป็นมาที่ทางคณะ ได้เข้าร่วมโครงการของมูลนิธิพระดาบสว่า โครงการพระดาบสสังวร เป็นโครงการของมูลนิธิพระดาบสที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนตามท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาริบัติ ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานกับโครงการพระดาบสสังวร เป็นระยะเวลาต่อเนื่องทุกเดือนมาหลายปีแล้ว คณะฯได้มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล ในด้านการตรวจสุขภาพและให้ความรู้ด้านสุขภาพ ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาระยะสั้นๆ ก็ตาม อีกส่วนคือ ได้ร่วมกับมูลนิธิพระดาบสในการให้ประโยชน์กับสังคม

“เราในฐานะที่เป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพ เรามีหน้าที่ในการสร้างเสริมสุขภาพ ในการรักษาโรค และเราอยู่ในฐานะที่มีความสามารถช่วยเหลือเขาได้ การให้ของเราคือการให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี แข็งแรงไม่เจ็บป่วย นั่นคือสิ่งที่เรามุ่งหวังที่จะให้กับสังคมต่อไป”

อนึ่ง การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากแพทย์ในภาควิชาต่างๆ ได้แก่ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาจักษุวิทยา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา เป็นต้น และยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากงานทันตกรรม ในการให้บริการตรวจรักษาฟันฟรี ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่จาก ฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายวิศวกรรมบริการ งานบริหารโรงพยาบาล งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานรักษาความปลอดภัย และงานสื่อสารองค์กร ในการเป็นกลไกสำคัญยิ่งต่อการลงพื้นที่ให้การรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างดีเสมอมา



นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัชฌายานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาริบัติ